

Số: 184/BC- UBND

Hành Trung, ngày 04 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

1. Công tác triển khai văn bản của cấp trên

UBND xã Hành Trung đã chủ động cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia các hoạt động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.

2. Việc ban hành văn bản chỉ đạo cấp xã

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trong năm 2024, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã xây dựng Kế hoạch số 27/BCĐ-UBND ngày 20/03/2024 về việc Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024; Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hành Trung; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 01/10/2024 về việc xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn xã năm 2024.

Công tác tuyên truyền luôn được địa chú trọng, trong năm 2024 đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua việc học tập ANTK và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại 4 thôn có 1043 lượt người tham dự, và trang trí 04 băng rôn tuyên truyền trên địa bàn xã.

Hàng năm địa phương đều phân bổ kinh phí để thực hiện các nội dung chỉ tiêu về văn hóa và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

II. Kết quả thực hiện Phong trào TĐĐKXĐĐSVH năm 2024

1. Công tác xây dựng môi trường văn hoá

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là thành quả của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Những giá trị di sản văn hóa dân tộc đã được giữ gìn

và phát huy, thuần phong mỹ tục được khôi phục và phát triển, các hủ tục lạc hậu, nặng nề trong cưới, đám hỏi, ma chay từng bước được xóa bỏ. Quan hệ xóm giềng được thắt chặt, kết giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới, làm cho bộ mặt mỗi thôn ngày càng khởi sắc.

Phong trào phòng chống tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, phần lớn các địa phương, đơn vị đã đăng ký xây dựng và được công nhận đơn vị văn hóa, các tệ nạn xã hội như: rượu chè, cờ bạc, ma túy, bạo lực gia đình, số người vi phạm pháp luật... giảm mạnh; đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của người dân về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh ở khu dân cư.

2. Phong trào xây dựng “ Gia đình văn hoá”, “ Thôn văn hoá”

2.1. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”

Các thành viên trong BCD thường xuyên có sự phối hợp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tham mưu cho BCD các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn. Kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể như tổ chức bình xét tốt các chỉ tiêu về gia đình văn hóa của các hộ gia đình chặt chẽ. Năm 2024 toàn xã có 2109/2372 hộ GDVH, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

2.2. Phong trào xây dựng “Thôn văn hóa”

Được thu hút sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành huyện và sự tham gia hưởng ứng của đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao ý thức tự quản cộng đồng. Huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa công cộng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn minh, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Năm 2024, trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo cấp xã, đề xuất Ban Chỉ đạo huyện xem xét công nhận 4/4 thôn văn hóa năm 2024.

2.3. Phong trào xây dựng “ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hoá.

Việc triển khai thực hiện cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đã đi vào nề nếp, ổn định, trở thành ý thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Đối với các trường Tiểu học, THCS, Mầm non, hàng năm đạt danh hiệu văn hóa

3. Việc lồng ghép thực hiện các cuộc vận động

3.1. Đoàn kết giúp nhau “Giảm nghèo, bền vững”

Trong quá trình triển khai phong trào, đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế gia đình, xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua nhiều hình thức như:

hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, mô hình sản xuất, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Ngoài ra, thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... đã có nhiều hình thức giúp nhau xóa đói giảm nghèo rất hiệu quả. Tại các thôn, xóm thay đổi rõ rệt, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, tỷ lệ bê tông hóa đường nông thôn, tăng lên hàng năm từ nguồn kinh phí đóng góp của người dân và sự hỗ trợ của nhà nước. Nhiều thiết chế và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa được địa phương quan tâm đầu tư. Người dân đã không ngừng tiếp thu khoa học kỹ thuật, tăng gia sản xuất vươn lên làm giàu. Thu nhập bình quân của các hộ gia đình được nâng lên. Đời sống tinh thần cũng được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, nhiều loại hình, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động lễ hội văn hóa được phục hồi và phát huy

Thực hiện tốt chế độ, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn xã.

3.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật

Phong trào xây dựng thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa đã đi vào cuộc sống của người dân, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình, xã hội. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân được thực hiện dưới nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước của người dân ngày càng cao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, tổ hòa giải ở các thôn, được thành lập và hoạt động có hiệu quả, đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, xích mích, bất hòa xảy ra ngay tại cộng đồng dân cư, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

3.3. Xây dựng các thiết chế văn hoá – thể thao

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, xóm, thuộc hệ thống thiết chế văn hóa- thể thao cơ sở của xã, có vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Qua kết quả rà soát, khảo sát thực tế tại cơ sở, nhu cầu đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở là rất lớn, đặc biệt nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của người dân tăng cao; công tác vận động Nhân dân đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị tại thiết chế gặp nhiều khó khăn... Do vậy, nhà nước cần thiết phải có cơ chế chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới nhằm giảm tải gánh nặng cho người dân trong việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phù hợp chủ trương của Đảng và

Nhà nước về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Xã có 01 nhà văn hóa cấp xã gắn với trung tâm học tập cộng đồng được đầu tư với diện tích 398m² với hơn 180 chỗ ngồi, toàn xã có ¾ có sân thể thao, riêng thôn Hiệp Phở Trung chưa bố trí được đất để làm sân thể thao, Sân thể thao xã với diện tích 10542m²

3.4. Phong trào xây dựng “người tốt, việc tốt” và “gương điển hình tiên tiến”

Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được triển khai rộng rãi trên các lĩnh vực, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, đoàn thể. Phong trào “Thi đua quyết thắng” và “Giữ nghiêm điều lệnh và xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “tổ, trật tự cơ sở”, dân quân tự vệ của lực lượng vũ trang Nhân dân. Cùng với các ban ngành phát động nhiều phong trào, như: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Xây dựng nếp sống văn hoá công sở”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Văn hóa công sở”; cuộc vận động “năm không ba sạch”, “Thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Gia đình không đói nghèo, gia đình không vi phạm pháp luật và trật tự xã hội, gia đình không có bạo lực, gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”; phong trào “Xây dựng gia đình nông dân văn hoá”, “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường”; phong trào “dạy tốt, học tốt”, “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các hoạt động “Khuyến học khuyến tài”; “Hiến máu nhân đạo”;

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong thời gian qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển mạnh mẽ, có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá của người dân, chú trọng phát triển các phong trào xây dựng gia đình, thôn, văn hoá; phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến;

Phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, phong trào học tập, lao động sáng tạo; do đó có tác động to lớn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự; Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc. Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngay từ đầu năm Trường Ban chỉ đạo phong

trào đã chỉ đạo Bộ phận Văn hoá – Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã triển khai cụ thể hoá chương trình kế hoạch hoạt động trong công tác đăng ký danh hiệu văn hoá, đồng thời hướng dẫn các thôn bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá” gắn phong trào với công tác bình xét các danh hiệu cuối năm, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” làm cho phong trào thật sự trở thành một cuộc vận động văn hoá to lớn, có tác động tích cực sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Tồn tại, hạn chế, và nguyên nhân của tồn tại hạn chế

Một số thôn chưa thực sự quan tâm nên công tác xây dựng đời sống văn hoá đạt hiệu quả chưa cao. Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể để cùng thực hiện. Việc bình xét các gia đình, thôn văn hoá ở một số thôn còn chậm, chưa chặt chẽ, còn nhiều lúng túng trong việc đăng ký, bình xét... việc khen thưởng động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào còn hạn chế. Một số nhà văn hoá thôn chủ yếu là phục vụ cho hội họp, chưa tổ chức được các hoạt động văn nghệ, thể thao ở thôn. Việc vận động người dân tham gia các phong trào còn gặp nhiều khó khăn do phần đa các đối tượng thanh niên, trẻ tuổi đều đi làm ăn xa. Việc đầu tư kinh phí hoạt động cho phong trào còn thấp, huy động các nguồn xã hội hoá còn khó khăn.

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: Công tác tuyên truyền chủ yếu là được thực hiện lồng ghép với các buổi sinh hoạt thôn nên chất lượng còn hạn chế, việc tuyên truyền theo chuyên đề riêng chưa được nhiều, hình thức tài liệu tuyên truyền chưa phong phú Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều hộ gia đình còn gặp khó khăn nên công tác vận động, đăng ký tham gia phong trào chưa hưởng ứng cao. Công tác phối kết hợp giữa các thành viên BCD chưa chặt chẽ, thiếu chủ động, các thành viên được phân công phụ trách các thôn chưa thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc. Các chức danh ở thôn có phụ cấp nhưng còn quá thấp nên không nhiệt tình với các công việc chung của thôn

IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của xã về xây dựng đời sống văn hóa

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giữa UBMTTQVN và các đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá vào Nghị quyết của cấp uỷ, kế hoạch của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể để chỉ đạo thực hiện.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa; tích cực thực hiện xã hội hóa cho công tác văn hoá, thể dục thể thao, tu bổ và phát huy các di tích lịch sử, thiết chế văn hoá, thể thao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý

nghĩa, nội dung của phong trào “TĐĐKXDĐSVH”; tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao chất lượng các cuộc giao lưu, liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng tại cơ sở.

Khuyến khích các tập thể xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; các hộ gia đình văn hóa. Ban chỉ đạo các cấp và các ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung của phong trào; động viên, khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thực hiện tốt phong trào.

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chuyển đổi số đến mọi tầng lớp Nhân dân, mọi cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã nhằm nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số góp phần hình thành xã hội thông tin.

V. Kiến nghị

Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá ở thôn.

Đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận thôn, nhằm nâng cao chất lượng phong trào. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban vận động các thôn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Bổ sung kinh phí hoạt động cho “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kính báo cáo cấp trên biết, theo dõi, và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Phòng VH&TT huyện
- TT Đảng ủy, HĐND;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Quỳnh Vân